



Congratulations



นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์โคมไฟ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความชื่นชมแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปศึกษา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดประดิษฐ์โคมไฟ Lontem Competition เป็นส่วนหนึ่งของงาน หัวหิน แลนด์เทิร์น เฟสติวัล ครั้งที่ 1 ซึ่งถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นเทศกาลประจำปีของเมืองหัวหิน เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงาน โดยจัดทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึง 17 มกราคม 2559 นำเสนอในชื่อธีม 'บ้านเล็กในป่าใหญ่' ผลการประกวดปีนี้มี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจันทร์วรรณ แฉ่งฉายา และนางสาวสุกัญญา นุชา รางวัลป๊อปปูล่าโหวต ได้แก่ นางสาวปัทมาภรณ์ มนเกียรติ นางสาวอุษา เดชวัน นางสาวพัชรีญา ตาวงศ์ และนางสาวกนกวรรณ อยู่พิทักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ อาจารย์เข็มมา แฉ่งฉายา มอบรางวัลโดยนางอรสา อารุณม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



ปรัชญา

“คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่สากล”

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2561 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำลำดับ 1 ใน 5 ของประเทศ ด้านการท่องเที่ยวและอาหาร”

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งสู่สากล สร้างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม โดยคำนึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นและประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาของพื้นที่และสนับสนุนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
3. ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ
4. สืบสาน ส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนและสังคม
5. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของการอนุรักษ์ และเผยแพร่สู่สากล
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการหรือสำนักบริหารยุทธศาสตร์เป็นกลไก ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ

CONTENT

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย	Page 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 4
กฎหมายความรู้	Page 5
เรื่องแจ้งจากงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา	Page 6
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	Page 7
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	Page 8
คณะพยาบาลศาสตร์	Page 10
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	Page 12
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	Page 14

เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 ปรธานที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี
 คณะที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รศ.ดร.กาญจนา บุญสูง ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณ
 ผศ.พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดี
 บรรณาธิการ : ผศ.ดร.สาโรช เตือกบัวขาว
 กองบรรณาธิการ : นายสะอาด เข็มสีดา นางสมพร พิริยะสุขถาวร นายเสรี ดาวเรือง นายตนิย มีอารีย์
 นางอัญฉิกา ดาวเรือง และทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ / สำนัก / สถาบัน
 ออกแบบและพิมพ์ : บริษัท ต้นกล้า ดีไซน์ จำกัด โทรศัพท์ E-mail: tonkladesign.t@gmail.com

ดอนขิงใหญ่ย้อนหลัง
<http://www.pbru.ac.th>
<http://www.news.pbru.ac.th>
 ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่
11.05radio@gmail.com
 ส่งข่าวภายในวันที่ 6 และ 20 ของเดือน

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย



ฝ่ายการศึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยมูลนิธิการศึกษา สภาคมนักศึกษาจีนในประเทศไทย และสถาบันเชิงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย ภายในงานมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) ประธานมูลนิธิธรรมจักร และผู้อำนวยการสถาบันเชิงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล พร้อมผู้บริหารจากวงการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย อ.ดร.กฤษดา ตั้งชวาล ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะประกอบด้วย ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช อ.ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ อ.ทงศ์ จันทะมาตย์ อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม อ.จตุพร บุญระเสริฐ นางสาวอาริณี ตั้งเว็ก พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจีนจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีน จำนวน 20 คน เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศจีนและประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น จัดทำโครงการพันธมิตรในกลุ่มสถาบันการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ (ABG Academy in business and government Alliance) โดยตัวแทนจากงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมประกายแดง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี



ทำบุญเลี้ยงพระเพล



เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีทำบุญ โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ดร.โจมยง โต๊ะทอง มาร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญครั้งนี้พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการทุกท่าน



เข้าร่วมการประชุมและทำข้อตกลงในโครงการความร่วมมือ



เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 อาจารย์ปิยวรรณ คุณสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ดวงสิทธิ์ สนขำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นางสาวแซนภา ทองตัน และนายสวัสดิ์ อูราฤทธิ์ บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมและทำข้อตกลงในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ฯ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 30 สถาบันทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกันในการ



จัดหาฐานข้อมูลหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ชื่อว่า iGLibrary ในนาม การเข้าใช้งานร่วมกันในลักษณะ Consortium

เชิญคณาจารย์เผยแพร่ผลงานหรือสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียนเชิญคณาจารย์เผยแพร่ผลงานหรือสื่อการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนที่นักศึกษาสามารถใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ บนระบบ Android และ ระบบ iOS ผ่านระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่
 Url : <http://dlib.pbru.ac.th/> การใช้งาน (การอ่าน) ผู้ใช้งานสมัครสมาชิกผ่านฟอร์มออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ <http://dlib.pbru.ac.th> รอการยืนยันสมาชิกทางอีเมล



ภายใน 1 วัน เวลาทำการ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 032-493-200-6 ต่อ 1517 e - Mail : library_office@mail.pbru.ac.th



ทุน !!

(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 215/2551)



อรรถีย์ ชูเจริญ

ทุน การศึกษา นับเป็นมาตรการหรือนโยบายที่หลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนและให้โอกาสกับผู้ต้องการศึกษาแล้ว หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของทุนยังได้รับประโยชน์จากความสามารถของผู้รับทุนภายใต้เงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อเป็นเช่นนั้นทั้งผู้ขอรับทุนและผู้ให้ทุนย่อมจะต้องถูกบังคับหรือผูกพันให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้เสนอให้ทุนเป็นหน่วยงานของรัฐจะต้องเคารพและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนับแต่เริ่มต้นโดยมิอาจให้อำนาจกระทำการหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ได้ตามอำเภอใจ

มิฉะนั้น จะนำมาซึ่งความขัดแย้งและทำลายความไว้วางใจของประชาชนหรือทำลายความเชื่อโดยสุจริตจากการใช้อำนาจขององค์กรภาครัฐอีกด้วย

คดี ปกครองที่นำมาเล่าสู่กันฟังมีข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดี และนาย ธ. ได้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนตามประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. 2545 โดยการสอบสัมภาษณ์ ผลปรากฏว่า นาย ธ. เป็นผู้ได้รับทุน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า นาย ธ. ไม่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนเพราะขาดคุณสมบัติตามประกาศ ซึ่งระบุให้ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในฐานะนักศึกษาสามัญแล้ว หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่มีการลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา จึงฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนในโครงการดังกล่าว

ศาล ปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศเรื่องรับสมัครดังกล่าว หมายความว่า ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทในสถาบันฝ่ายผลิตในฐานะนิสิตนักศึกษาสามัญแล้ว หรือเป็น



ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันยื่นใบสมัครขอรับทุน (วันที่ 1 เมษายน 2545) นาย ธ. ยังไม่เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสถาบันฝ่ายผลิต เพราะยังอยู่ในขั้นตอนรอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ของสถาบันการศึกษา (หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และในวันที่ นาย ธ. เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตดังกล่าว (วันที่ 19 เมษายน 2545) นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการฯ ระบุให้ นาย ธ. เป็นผู้ได้รับทุน ต่อมาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2545 รับรองว่า นาย ธ. เป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นเวลาภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศผลการสอบคัดเลือกไปแล้ว จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นและผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ฉะนั้น การอนุมัติผลการคัดเลือกผู้รับทุนตามประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนโครงการฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ มิใช่ขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญของการดำเนินการสอบคัดเลือกนั้นฟังไม่ขึ้น เพราะผู้ถูกฟ้องคดีมิอาจดำเนินการที่นอกเหนือหรือแตกต่างไปจากประกาศได้ มิฉะนั้น จะเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาใช้บังคับโดยอำเภอใจ ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง

อีกทั้งการออกประกาศให้ นาย ธ. เป็นผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทำโดยไม่มีอำนาจและการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาเขตสารสนเทศ ประจำปี 2545 ก็เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง อันมีผลทำให้ประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย

จึง พิพากษาให้เพิกถอนประกาศเรื่องผลการสอบคัดเลือกฯ ในส่วนที่ประกาศให้ นาย ธ. เป็นผู้ได้รับทุน โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ แนวทางหรือวิธีการดำเนินการตามคำพิพากษานั้น จะต้องคำนึงถึงความเชื่อโดยสุจริตของนาย ธ. ผู้รับประโยชน์ในความคงอยู่ของประกาศด้วย

คดี นี้วางหลักกฎหมายปกครองในประเด็นที่ว่า องค์กรฝ่ายปกครองต้องเคารพกฎเกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้น โดยไม่อาจดำเนินการใด ๆ ที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้ เพราะมิฉะนั้น การที่องค์กรฝ่ายปกครองไม่เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ตนกำหนดขึ้นนี้เอง ย่อมทำให้คู่กรณีในกระบวนการออกคำสั่งได้รับความกระทบกระเทือนตามไปด้วย

ฉะนั้น กฎหมายจึงให้ความคุ้มครองคู่กรณีที่เชื่อโดยสุจริตถึงการดำรงอยู่ของคำสั่งทางปกครอง โดยองค์กรฝ่ายปกครองต้องรับผิดชอบในอันที่จะต้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อคุ้มครองสิทธิของคู่กรณี เพื่อไม่ให้ได้รับความกระทบกระเทือนจากการกระทำตามอำเภอใจ



เรื่องแจ้งจากงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

ต่อจากฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ 76)

สรุปสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558



ฉบับที่แล้วได้สรุปสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ไปเรียบร้อยแล้ว ในฉบับนี้ขอสรุปสาระสำคัญของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตัวแทนคณบดี ตัวแทนรองคณบดีวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ที่จัดโดย สกอ. ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ โดยมีสาระสำคัญดังนี้



ประเด็น	ปริญญาตรี		หมายเหตุ
	วิชาการ	วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)	
1. การมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป		หลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอนุโลมให้ใช้เกณฑ์ 2548 โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาระดับมหาวิทยาลัยไม่เกิน 180 วัน นับจากเกณฑ์ 2558 มีผลบังคับใช้ (14 พ.ย. 58 - 11 พ.ค. 59)
2. มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่	ให้สถาบันกำหนดวิธีการและเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษเองในช่วง 2 ปีแรกนับแต่บังคับใช้ (สกอ. จะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ)		เน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
3. อาจารย์ประจำหลักสูตร	อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอน		อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และอนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต
• จำนวน	ไม่จำกัด	ไม่จำกัด	
• วุฒิการศึกษา	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	
• ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	1 รายการ	1 รายการ	
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาของหลักสูตรที่เปิดสอนที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน		เน้นการทดสอบด้านการอ่าน เขียน พูด ระดับใช้งานได้
• จำนวน	5 คน	5 คน	เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ <ul style="list-style-type: none"> • อย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ • เป็นบุคลากรของหน่วยงานอื่นได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน

ประเด็น	ปริญญาตรี		หมายเหตุ
	วิชาการ	วิชาชีพหรือปฏิบัติการและหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)	
• วุฒิการศึกษา	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต
• ผลงานทางวิชาการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง	1 รายการ	1 รายการ	
5. อาจารย์ผู้สอน	อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิหรือตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน		
• วุฒิการศึกษา	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	ป.โทหรือเทียบเท่า หรือ ผศ.	<ul style="list-style-type: none"> • อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี เฉพาะหลักสูตรร่วมผลิต • สำหรับอาจารย์ปัจจุบันที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ อนุโลมให้ทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในสถาบันเดิมต่อไปได้
• อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ	มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจำเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น		• อนุโลมวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี
6. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร	การจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด สกอ.จะติดตามตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามมติ สกอ.		

ดังนั้น ขอให้หลักสูตรที่กำลังพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2558 อย่างละเอียด เพื่อจะได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.กำหนด ท่านใดสงสัยหรือมีข้อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

NEWS คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถ MOS

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์กฤษฎิ์ เพ็งกับหนู ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำนักงาน และอาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถ **Microsoft Office Specialist : MOS ด้าน Microsoft Excel 2013** เมื่อวันที่ 28 – 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 315 วิทยาการโดย อาจารย์วิรัตน์ พุทธาพร และอาจารย์มนตรี กลิ่นอ่อน อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 43 คน และสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตร Microsoft Excel 2013 จำนวน 35 คน ผลการสอบ นักศึกษาสอบผ่านทั้ง 35 คน



1 ความร่วมมือด้านการวิจัยไทย-จีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม นำนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและทุกภูมิภาค จำนวน 11 คน เดินทางไปเสนองานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมพื้นบ้านตามคำเชิญของสหพันธ์วงการวรรณศิลป์ สมาคมวิจัยเรื่องก๊วยแห่งกวางสี นักศึกษาหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 25-30 ธันวาคม 2558 การสานสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นไปตามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมทำงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณกรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการเสนองานวิจัยทั้งของไทยและของจีน ตลอดจน ทางสมาคมก๊วย ได้นำนักวิจัยไทยลงศึกษาพื้นที่ชนเผ่าแม้วที่เมืองหยางฮ่วย เพื่อเห็นถึงวิถีชีวิต และข้อมูลที่จะศึกษาเปรียบเทียบด้านนี้ต่อไป และทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจะจัดการประชุมร่วมกับสมาคมก๊วย เพื่อเสนองานวิจัยต่อเนื่องที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ต่อไป



2 ตรวจสอบคณะ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคารสถานที่ การเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ความพร้อมในด้านต่างๆ และให้คำแนะนำในการพัฒนาเพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ถ้อยทอดแผนกลยุทธ์สู่ทุกหน่วยงานของคณะ ติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนประจำปี ประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นไปตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2559 ณ บ้านกลางยาว บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



4 วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดวิพากษ์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อความเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และตลาดแรงงาน โดยมี ผศ.ดร.กาญจนา ชาดตระกูล อาจารย์เกียรดีประเสริฐ และศึกษานิเทศ มานพ พุ่มจิตร มาร่วมในการวิพากษ์หลักสูตรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่





5 นิทรรศการ “บีดี้”

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะของนักศึกษา จากรายวิชาโครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ตามโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต เพื่อเป็นการนำเสนอและเผยแพร่ ถึงคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาในสาขา และกิจกรรมนี้จะมีการจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกปีการศึกษาต่อไป



6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ศึกษาดูงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่มาศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ ห้องสำนักงานคณบดี อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ หลังใหม่ (อาคาร 23) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน และนำไปพัฒนาหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น



7 ขอแสดงความยินดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิภาณี เผือกบัวขาว ที่ได้รับแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทางคณะ ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งที่ได้รับ และขอชื่นชมในความรู้ ความสามารถ ที่จะช่วยพัฒนานักศึกษาและคณะให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพต่อไป



8 การฉากและแสงนาฏยการแสดง

นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ แขนงนาฏยการแสดง จัดการแสดงในรายวิชาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ โดยมีผู้สอนคือ อาจารย์ กายูจน์ บุพพัทธสมัย อาจารย์ประจำสาขาศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์ ได้นำความรู้ในวิชาการฉากและแสงนาฏยการแสดง มาเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้ชื่นชมความงามของศิลปะจัดวางและการแสดง และเป็นการฝึกนักศึกษาจัดการระบบการวางแผนในการทำงานกลุ่มอย่างเป็นระบบ

สาขาแพทยแผนไทย ทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

สาขาการแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ และงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 2 ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 โดยมี อาจารย์ ณ์ทกวิ ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย ซึ่งในงานมีกิจกรรมช่วงเช้าร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง ทำบุญเลี้ยงพระ และช่วงบ่ายจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาการแพทย์แผนไทย



สาขาพยาบาลศาสตร์ ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

สาขาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ทำบุญตักบาตรและงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 8 หน้าคณะพยาบาลศาสตร์ ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 โดยมีอาจารย์ ณ์ทกวิ ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในงานมีกิจกรรมช่วงเช้าร่วมกันตักบาตรอาหารแห้ง และช่วงเย็นจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ออกเยี่ยมคณะต่างๆ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหาร นโยบายและรับทราบปัญหาทั้งแนวทางพัฒนาคณะ บุคลากร นักศึกษา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานสภา คณาจารย์ ผู้แทนบริหาร และผู้แทนคณาจารย์ ได้เยี่ยมชมศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและศูนย์ดูแลสุขภาพเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี



เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมปีใหม่ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ส่งตัวแทนอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ จัดการแสดงโชว์ร้องและเต้นประกอบเพลง ขอใจเธอแลกเบอร์โทร ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์ ณ์ทกวิ ศิริรัตน์ โดยมี ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดี มอบของขวัญเป็นที่ระลึกให้แก่นักแสดงทุกคน ณ ลานจอยครต หน้าอาคารวิทยากริมย์ ในธีมปาร์ตี้คนมีหมวก



สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทย์แผนไทย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้จัดสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 481 คน ซึ่งมีคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ และประกาศผลสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 18 มกราคมนี้



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวทักทายนักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือก



ผศ.ดร.พรรณี คอนจจอหอ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ มาให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ



การสอบข้อเขียนในช่วงเช้า



การสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่าย

ผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัย ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2558

มูลนิธิไทยโรดส์ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีพันธกิจหลักที่ต้องการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและองค์ความรู้ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย รวมถึงการวางแผนและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปัจจุบันได้ดำเนินงาน “โครงการสำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 จนถึง 30 สิงหาคม 2558 ภายใต้ความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Watch) ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในแต่ละภูมิภาค

จากผลสำรวจดังกล่าว พบว่า ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยวิทยาลัยจำนวน 32 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อยู่ในอันดับที่ 1 มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานศึกษา ร้อยละ 98 แบ่งเป็นผู้ขับขี่ ร้อยละ 98 และผู้โดยสาร ร้อยละ 97 จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างวัยรุ่นนักศึกษาจำนวน 5,914 ราย



รัก สามัคคี กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์"

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2558 โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพ

กีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันทั้งสิ้น 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

การแข่งขันกีฬาสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสัมพันธ์ ในครั้งนี้ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งกีฬาประเภทต่าง ๆ กอล์ฟ เชียร์ ผู้นำเชียร์ และขบวนพาเหรด โดยมี Concept ของแต่ละการแข่งขัน ดังนี้

- การประกวดกองเชียร์ และผู้นำเชียร์ นำเสนอ Concept "Fortune Teller" ผู้รับผิดชอบหลักคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
- การประกวดพาเหรด นำเสนอ Concept เฉกลักษณะของเพชรบุรี โดยเน้นการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่โดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี

ได้แก่ การแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแสดงชุดทูลหมานเกี่ยวนางสุพรรณมัจฉา ผู้รับผิดชอบหลักคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สรุปผลการแข่งขันงานกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์"

จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ครั้งที่ 27 "ถิ่นบัวหลวงเกมส์" ตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่โรงเรียน โดยยังคงรักษาแชมป์กีฬาเปตอง ทีมหญิง ระดับชั้น ม.ปลาย ได้อีก 1 สมัย พร้อมทั้งได้รับเหรียญรางวัลจากแข่งขันกีฬาประเภทอื่นๆ อีกมากมายดังนี้



รางวัล	รายการ	รายชื่อผู้แข่งขัน	อาจารย์ผู้ควบคุม
เหรียญทอง	เทนนิส เดี่ยวหญิง ม.ต้น	เด็กหญิงภัทรศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา	ว่าที่ร้อยตรีณัฐฉวี คล้ายสุวรรณ
เหรียญทอง	เปตอง ทีมหญิง ม.ปลาย	นางสาวสมลวรรณ มิวเมือง นางสาวมลชนก สดใส นางสาวศุภิสรา จินลีใหม่ นางสาวสุกฤตา พัดกระจำจาง	อ.ธนวรรณ จันทกุด
เหรียญเงิน	กระโดดไกล หญิง ม.ปลาย	นางสาวภาวรินทร์ สมรักษ์	อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
เหรียญเงิน	ทุ่มน้ำหนัก หญิง ม.ปลาย	นายณรงค์ศักดิ์ บัวผัน	อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
เหรียญทองแดง	ทุ่มน้ำหนักหญิง ม.ปลาย	นางสาวกานต์ธิดา แดงฮวบ	อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย
เหรียญทองแดง	แบดมินตัน คู่หญิง ม.ปลาย	นางสาวณัฐธยา ซลิบสี นางสาวกานต์ธิดา แดงฮวบ	อ.สุภางค์ ไชยวงศ์
เหรียญทองแดง	วิ่ง 400x100 เมตร ชาย ม.ปลาย	นายณัฐฤกษ์กุล แยมกลัด นายธนศักดิ์ แก้วถาวร นายภาณุพงศ์ รัตนยศ นายณรงค์ศักดิ์ บัวผัน	อ.กัญญารัตน์ คำวิชัย



Merry Christmas and Happy New Year 2016

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพบุรี มุ่งเน้นให้ความรู้และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้



1. Merry Christmas 2016

อาจารย์วิฑูตา ชำประถม อาจารย์ David Roy Sutton อาจารย์ Xin Ying อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม Merry Christmas ประจำปี 2016 โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติและขนบธรรมเนียมของวันคริสต์มาสเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการร้องเพลงประสานเสียง *We wish you a Merry Christmas* เป็นภาษาจีน และการส่งความสุขด้วยการดอวยพรที่จัดทำโดยนักเรียนผ่านซานตาครอสและกวางเรนเดียร์



2. กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพบุรี นำโดย ดร.อัจฉรีย์ ภูมวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพบุรี ร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยการทำบุญ ตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่





01 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ จัดอบรม WIL (Work integrated learning)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน : WIL (Work integrated learning) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคาร 14 และห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษา ชั้น 2 และ 3 โดยมี ผศ.นรินทร์ ศรีวรรณารท รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดการอบรม

ในช่วงแรกมีการบรรยายจากวิทยากร เรื่องหลักการและแนวคิดของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ (ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)

ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่องการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย ดร.สรัญญา ทองเล็ก (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

และช่วงที่ 3 การบรรยาย เรื่อง "แนวทางการวางแผนปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม (รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี)

ในช่วงบ่าย ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการปรับร่างแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของแต่ละคณะ ณ ห้องประชุมศูนย์ภาษาฯ โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ ดร.สรัญญา ทองเล็ก และทีมงาน แต่ละกลุ่มย่อยส่งตัวแทนนำเสนอร่างแผนการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานของแต่ละกลุ่ม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคาร 14 โดย ดร.อลงกต ยะไวทย์ ดร.สรัญญา ทองเล็ก และทีมงาน

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าอบรมจากอาจารย์ทุกคณะ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรม และเป็นประโยชน์กับอาจารย์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน"

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน และพนักงานราชการ จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรสายสนับสนุนและพนักงานราชการ โดยมี อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์ และ อาจารย์จริยา รัชตโสทธิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ รองคณบดีให้การต้อนรับ การอบรมครั้งนี้จุดประสงค์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธที่ดีต่อองค์กร ผู้มาใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานต่อไป



02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 2559 วันที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 4 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวอวยพรปีใหม่ให้กับบุคลากรในสังกัดจำนวน 55 คน ที่มาร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 2559 ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และสร้างความสุข ในคณะวิทยาศาสตร์ฯ ภายในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ ของรางวัลพิเศษจากบริษัท / ห้างร้าน / ร้านค้า ที่ให้การสนับสนุน จำนวน 70 รางวัล การแข่งขันเก้าอี้ดนตรี และการแสดงของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ฯ



สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม ช่วงเช้า กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตและอาชีพ ให้พร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย Kiki emoticon สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวนทั้งหมด 77 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ Kiki emoticon วิทยากรโดยศิษย์เก่าที่ได้บรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ พรชนิดา เชื้อทอง โรงเรียนทับสะแกวิทยา น.ส.นฤชา สายหมี่ โรงเรียนน้ำพุ (ราชบุรี) นายพิศุทธิ์ แยมบุตร และ น.ส.พรรณทิมา พันธุ์ทอง จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยา ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสัมมนาระหว่างภาคนักศึกษาฝึกสอน แบ่งกลุ่มเข้าสัมมนาตามอาจารย์นิเทศก์



คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดประชุมทบทวน แผนพัฒนาคณะ ประจำปี 2558 – 2562 (ฉบับทบทวน)

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และบุคลากรทั้งคณะ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาคณะ และถ่ายทอดแผนพัฒนาคณะสู่หลักสูตรเพื่อนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 คน ในระหว่างวันที่ 9 -10 มกราคม 2559 ณ บ้านทรายทอง บีช รีสอร์ท อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในการประชุมครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาคณะ ประจำปี 2558 - 2562 (ฉบับทบทวน) โดยเริ่มจากวางแผนร่วมกันประเมินสภาพแวดล้อม (SWOT) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งร่วมกันปรับปรุงระบบ และกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจากประเด็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2557





โครงการฝึกประสบการณ์ทางธุรกิจนักศึกษา

“การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าธุรกิจจำลองนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ”

เปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิต (อาคาร 25)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

โทรศัพท์/โทรสาร 0-3249-3311

ที่ โทร.0555/พิเศษ

ในราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาต ที่ 9/2521

ปณ.เพชรบุรี